

**Xác định công tác chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, thụ lý và giải quyết án. Qua đó, nâng cao toàn diện chất lượng công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động và uy tín của Tòa án.**

Để hoàn thành được mục tiêu xây dựng Tòa án điện tử đã đề ra, trong thời gian qua, dưới sự hỗ trợ, đầu tư trực tiếp của TANDTC và sự quan tâm lãnh đạo, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng cải tiến, nâng cao các điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, bước đầu giúp cho các hoạt động của Tòa án được thực hiện một cách chuyên nghiệp, công khai, minh bạch hơn, giảm bớt khối lượng công việc hành chính của Tòa án, góp phần hỗ trợ Thẩm phán trong hoạt động chuyên môn, đặc biệt nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý.

Điểm nổi bật trong công tác chuyển đổi số Tòa án là hiệu quả của việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến. Theo Thẩm phán Trung cấp Đỗ Văn Đại,

**TAND HAI CẤP TỈNH BẮC NINH:**

# Đi đầu trong xét xử trực tuyến

Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử được ngành Tòa án tỉnh xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm, nhằm cung cấp dịch vụ tư pháp công theo hướng hiện đại, thuận lợi, tiết kiệm và công khai, minh bạch. Từ ngày 1/5/2022 đến 30/6/2024, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét xử trực tuyến hơn 1.000 vụ án; riêng từ đầu năm 2024 đến nay đã tổ chức xét xử được hơn 460 vụ án. Ngoài việc tổ chức xét xử trực tuyến, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức tốt và tích cực tham gia các phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm với 27 đơn vị Tòa án khác. 100% các phiên tòa đều được lập kế hoạch chi tiết trước và trong và sau khi xét xử, đảm bảo chất lượng xét xử. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng giao chỉ tiêu mỗi Thẩm phán xét xử ít nhất 5 phiên tòa trực tuyến và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xét xử trực tuyến.

Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị dẫn đầu trong hệ thống Tòa án về xét xử trực tuyến, được Chánh án TANDTC đánh giá cao và được các đơn vị bạn học tập.

Bên cạnh công tác chuyên môn, mọi hoạt động, nhiệm vụ của ngành



*Cán bộ TAND tỉnh Bắc Ninh theo dõi phiên xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm.*

Tòa án đều được thực hiện trên môi trường điện tử. TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh cũng đẩy mạnh ứng dụng số trong quản lý văn bản, điều hành, tiến hành số hóa hồ sơ vụ án, công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa. Việc thực hiện số hóa hồ sơ góp phần giảm tải công tác in ấn. Mặt khác, việc chuyển hóa các chứng cứ điện tử thành giấy tờ, giúp tiết kiệm chi phí cũng như thuận lợi cho việc lưu trữ mà không làm giảm về mặt vật lý, hóa học của tài liệu gốc theo thời gian. Ngoài ra, việc số hóa hồ sơ, vụ án sẽ góp phần quan trọng vào việc tích hợp thông tin, dữ liệu vào cổng dịch vụ

công quốc gia và giúp việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuận lợi hơn.

Không chỉ hỗ trợ ngành Tòa án, việc số hóa giúp người dân dễ dàng tiếp cận được với các thông tin từ Tòa án mà không phải đi lại nhiều lần, có thể thuận tiện làm các thủ tục mà trước đây phải đến trụ sở Tòa án mới làm được. Bà Nguyễn Thị Kiên, xã Đào Viên, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, trước đây mỗi khi có nhu cầu trích sao bản án, bà phải tới tận Tòa án để làm thủ tục với nhiều lần đi lại. Giờ đây, với dịch vụ cấp sao bản án trực tuyến của Tòa án, tôi chỉ cần ngồi ở nhà và thực

hiện thao tác xin cấp sao trực tuyến. Khi được phê duyệt, tôi có thể tới nhận hoặc được gửi kết quả đến tận nhà khi có nhu cầu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác được TAND hai cấp trên địa bàn triển khai trên quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm cùng mục tiêu lấy hiệu lực, hiệu quả hoạt động và lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội làm thước đo để đánh giá kết quả. Thông qua đó, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức Tòa án, quyết định đến sự thành công trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số, tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai xây dựng Tòa án điện tử theo tinh thần cải cách tư pháp.

Cùng với từng bước đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, phát động các phong trào thi đua khơi dậy sức sáng tạo, đổi mới phương thức làm việc bảo đảm hiệu quả.

Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số các mặt hoạt động, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. **HẢI SONG**